

โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสมัยก่อนการเดินทางไปปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ที่จังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางไม่สามารถทำได้ในวันเดียว เพราะมีระยะทางไกล และถนนหนทางทุรกันดาร คณะทำงานขณะนั้นซึ่งมี ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องคมนตรี เป็นประธาน จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะมีสถานีกกลางระหว่างส่วนกลางและจังหวัดเชียงใหม่ ที่ใช้ในการพักเตรียมลำเลียงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และกล้าไม้ เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้น ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๒๒ จึงได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขอพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดซื้อที่ดินจำนวน ๖ ไร่ ๔๗ ตารางวา ต่อมาได้ติดต่อขอซื้อพื้นที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติมอีก ๑๔ ไร่ ๘๑ ตารางวา ทำให้มีพื้นที่โครงการรวม ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๒๘ ตารางวา เพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ฯ ได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานชื่อเป็น “ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง” โดยมีกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ฯ เป็นหน่วยดูแล และประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแบบบูรณาการจากส่วนราชการต่างๆ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเกษตรเชิงบูรณาการ และศูนย์ฝึกอบรมด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรควบคู่ไปด้วย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และเปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกระดับ ได้รับรู้ เรียนรู้ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต สามารถนำหลักการความรู้ไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีความสุขและยั่งยืนในอนาคต

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการครบวงจร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

กรอบแนวคิดการดำเนินงาน

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงกำหนดกรอบแนวคิดการดำเนินงานศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยยึดแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในการดำเนินงาน มุ่งพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรทุกมิติ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้สืบสานการทรงงาน สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาสัมผัสและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้

๒. มุ่งบริหารจัดการดำเนินงานในลักษณะองค์รวมแบบบูรณาการโดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น และประชาชน โดยมีแผนเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน มีเป้าหมายชัดเจน และสามารถวัดผลได้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกร ประชาชนทั่วไป

๒. เพื่อเพิ่มความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

๓. เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประชาชนและนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมายของศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ดำเนินงานรวมทั้งสิ้น ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๒๘ ตารางวา แยกเป็น

๑. พื้นที่ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
๒. พื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่